



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
24 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สวท, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, thestandard, mcot, js100, workpointnews, efinancethai, tnn, thebangkokinsight) ทีวีทุกช่อง

-สร. เผย สถานการณ์วันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้าน 78 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย จำแนกเป็น ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 5 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย ได้แก่ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย เดินทางไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย ตรวจก่อนทำหัตถการ 1 ราย และจากการค้นหาเชิงรุกใน จ.ภูเก็ต 3 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 78 ปี สรุพบมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,352 ราย ยังรักษาในรพ. 425 ราย เสียชีวิต 50 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,826 ราย ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกของสพคม. ในเขตบางเขน กทม. โดยตรวจหาเชื้อในกลุ่มพนักงาน ชสมก. พนักงานส่งของ คนขับ Taxi แม่ค้า คนเก็บขยะ คนสวน พบผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย สัปดาห์หน้าจะตรวจในเขตคลองเตยต่อไป และย้ำว่าการเว้นระยะห่างเป็นมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 9, Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย รมว.ท่องเที่ยวฯ ตรวจเยี่ยมรพ.วชิระภูเก็ต ให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งให้การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 12 คน โดย 4 คนมีอาการหนัก ภาพรวมใน จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยในรพ.รัฐและเอกชนรวม 45 คน และได้เทเลคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังทุกพ.ในเขต 11 ได้รับรายงานสถานการณ์การรับมือของ จ.ภูเก็ต ในช่วง 111 วันที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทุ่มเททำงานหนักเต็มศักยภาพ

รมว.สร. ยืนยันว่า การที่หลายจังหวัดพบผู้ป่วยจำนวนมาก เป็นเพราะตรวจและพบได้เร็ว การทำงานของทุกคนเห็นได้ว่ามุ่งที่จะรักษาให้ผู้ป่วยหาย และทำได้ดีกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ผู้ป่วยกว่า 90% กลับบ้านเป็นปกติ มีผู้เสียชีวิตในสัดส่วนที่น้อย ขออย่าว่าไทยดูแคลสถานการณ์มาเป็นอย่างดี และมั่นใจว่าควบคุมได้แน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่ฟื้นฟูดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี มีนักท่องเที่ยวกจากสหรัฐฯ พักดูอาการ 2 คน และครบกำหนด 14 วันในวันนี้ ซึ่งระบุว่าพอใจกับการดูแลและใส่ใจในระบบบริการทางการแพทย์ของไทยที่ดูแลอย่างดีเยี่ยม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thebangkokinsight, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 9, TNN

-รมช.สร. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มาส่งน้องคินคินกลับบ้านกับคุณพ่อคุณแม่ หลังรักษาตัวจากโรคโควิด 19 ที่สถาบันบำราศนราดูร และตรวจซ้ำผลเป็น Negative ถึง 3 ครั้ง จนแน่ใจว่าหายดีแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ)

-รมช.สร. เผยว่า เตรียมจะผลักดันโครงการ “HERO COVID” อบรมผู้ป่วยที่หายแล้วให้เป็นอาสาสมัครเฝ้าติดตามผู้สังเกตอาการและผู้ป่วย เพราะจะเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยกันเป็นอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-รมช.สร. กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจต่อประชาชน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ถูกกักกัน, กลุ่มผู้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยการดูแลประชาชน ได้ใช้สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 เป็นหลักในการให้การปรึกษา เพิ่มคู่สายเป็น 20 คู่สาย และเปิดสายด่วนเฉพาะแก่บุคลากรทางการแพทย์ 41 เลขหมาย หลังพบเป็นกลุ่มเครียดสูง พร้อมเปิดบริการแอปพลิเคชัน MentalHealthCheckUp ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปประเมินสุขภาพจิตตนเอง ทั้งระดับความเครียด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสมองเสื่อม ตรวจวัดดัชนีความสุข พลังสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังปรับรูปแบบบริการเชิงรุก ให้ อสม.ที่ไปเคาะประตูบ้านช่วยสังเกตความเครียดและให้ทีมสุขภาพจิตโทรหาผู้มีความเสี่ยงโดยตรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, Chiangmainews, mcot, thaipbs, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, สวท.) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผย การจัดตั้งโรงงานในวัดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ต้องควบคุมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค สถานที่ตั้งโรงงานควรอยู่ในพื้นที่โล่ง เน้นปรุงอาหารให้สุก และหลีกเลี่ยงอาหารที่บูดเสียง่าย อาหารกระป๋องควรตรวจสอบวันเดือนปีที่หมดอายุ ควรจัดอาหารเป็นชุดให้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน แยกบรรจุ ข้าวและกับ ผู้ปรุงประกอบ ผู้ตักอาหาร และผู้ให้บริการ ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ทันที ส่วนบริเวณจุดรับอาหาร ควรคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีวงการโทรทัศน์ให้พิธีกรหรือผู้ร่วมดำเนินรายการสวม face shield ว่า ไม่มีผลในการควบคุมโควิด 19 ได้เท่าหน้ากาก

ประเด็นข่าว

อนามัย เพราะละอองฝอยของน้ำลายยังสามารถฟุ้งกระจายได้ การสวม face shield ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยร่วมด้วยจึงจะป้องกันโรคได้

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ออกคำแนะนำการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ขาย ผู้บริจจาคอาหาร ควรจัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอกับพนักงาน/ผู้สัมผัสอาหาร ส่วนผู้ประกอบการอาหาร ควรรักษาสุขอนามัย ผู้ประกอบการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เพียงพอกับผู้ขนส่งอาหาร ส่วนผู้ขนส่งอาหาร ให้สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนหยิบถาดอาหาร ทำความสะอาดกระเป๋าหรือกล่องบรรจุอาหารประจำวันละ 1-2 ครั้ง และเมื่อกลับบ้านควรทำความสะอาดร่างกายทันที หากป่วยควรหยุดงานและรีบไปพบแพทย์ ผู้บริโภค หากออกไปซื้อ/รับอาหารบริจาค ให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ต่อคิวห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร ไม่รับสิ่งของผ่านมือผู้อื่นโดยตรง เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบทำความสะอาดร่างกาย กรณีสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ ให้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยก่อนไปรับอาหาร หลีกเลี่ยงการรับจากมือผู้ขนส่งโดยตรง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานทุกครั้ง ใช้การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์หรือเตรียมเงินสดให้พอดี และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, thebangkokinsight, nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงข่าววันที่ 1 พ.ค. จะปลดล็อก 32 จังหวัดก่อนว่า ยังไม่มีมติจาก ศบค. และ ครม. เป็นแค่ข้อเสนอซึ่งนายกฯ ระบุว่าต้องศึกษาอย่างชัดเจน และต้องอนุมัติผ่านครม.ก่อน แต่มีแนวโน้มยืดระยะเวลาการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแน่นอน แต่จะมีการผ่อนปรนบ้าง

-นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า ควรต้องเปลี่ยนผ่านจากวิกฤตโควิด 19 ในปัจจุบัน แต่จะไม่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม โดยจะมีเงื่อนไขต่างๆ อยู่ระหว่างรมว.สธ.ลงนามเสนอ ศบค. และหารือภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำเป็นมาตรการระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นที่ตามข้อมูลของ สธ. คือกลุ่ม 32 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยในรอบ 2 สัปดาห์ ถือว่ามีการติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำ สามารถเปลี่ยนผ่านได้ในช่วงต้นเดือน พ.ค. แต่อาจทดลอง 3-4 จังหวัดช่วงปลายเดือน เม.ย.ก่อน ขึ้นกับความพร้อม จากนั้น 2 สัปดาห์ถ้าสถานการณ์เรียบร้อยดี จะเป็นกลุ่ม 38 จังหวัดที่มีการติดเชื้อประปราย และในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป จะเป็นกลุ่ม 7 จังหวัดที่มีการติดเชื้อต่อเนื่องแต่ไม่มีการระบาดใหญ่

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องคงมาตรการเข้มข้นในการดูแลพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากประชาชนบางส่วนออกมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น ต้องย้ำเรื่องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือ และในวันที่ 25 เม.ย. นี้ จะหารือกับกรมอนามัย เพื่อเร่งรัดเกณฑ์การปฏิบัติของแต่ละสถานที่ อาทิ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย หรือห้างสรรพสินค้า หากเริ่มมาตรการผ่อนคลายเป็น

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเงื่อนไขการปลดล็อกภาคธุรกิจ ร้านอาหาร ตลาดสด ว่าทุกสถานประกอบการต้องมี 1.ความสะอาด 2.การจัดการสถานที่ต้องไม่แออัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ความหนาแน่น และการจำกัดเวลาเพื่อกำหนดระยะห่างที่เหมาะสม และคนมาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งร้านอาหารบางอย่างอาจยังไม่สามารถเปิดได้หากมีปลดล็อกมาตรการ เช่น ร้านอาหารบุฟเฟต์ ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนไม่ให้มีการไปรวมตัวกันที่ลาดตักอาหารหากมีประชาชนต้องมีการตักมาวางให้

2. เตรียมพื้นที่สังเกตอาการคนกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, คมชัดลึก) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, มติชน, สุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, สวท, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, thestandard, mcot, js100, thebangkokinsight, workpointnews, efinancethai, tnn) ที่วิทุกช่อง

-นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สปคม. ระบุ รัฐบาลมอบ ก.กลาโหม ก.มหาดไทย และ ก.สาธารณสุข จัดพื้นที่เฝ้าสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยก.สาธารณสุข ร่วมกับ ก.กลาโหม ดูแล State Quarantine ใน กทม. และร่วมกับ ก.มหาดไทย จัด Local Quarantine ในต่างจังหวัด ปัจจุบันมี state Quarantine ในกทม. 10 แห่ง ชลบุรีและนครปฐม 4 แห่ง มีผู้ถูกกักกันเข้าพักสังเกตอาการ 1,478 ราย พบการติดเชื้อ 9 ราย ส่วน Local Quarantine มี 1,192 แห่งทั่วประเทศ มีผู้ถูกกักกัน 3,506 ราย พบการติดเชื้อ 62 ราย โดยการดำเนินงานใน State Quarantine ก.กลาโหมรับผิดชอบ และมีบุคลากรจากกรมควบคุมโรคให้คำปรึกษาด้านการป้องกัน ควบคุมโรค เฝ้าระวังติดตามอาการ และคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค รวมทั้งกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย สนับสนุนบุคลากรร่วมดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้กักกันโรคจะได้รับการตรวจเช็คสุขภาพประจำวัน และตรวจทางห้องปฏิบัติการภายในวันที่ 5-7 ของการเฝ้าระวัง หากตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือเข้าเกณฑ์ PUI จะส่งต่อสถานพยาบาลที่กำหนดต่อไป

3. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, hebangkokinsight, nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านสะเดา จ.สงขลา ติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ต้องกักตัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดและเสี่ยงสูง 49 คน และกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำอีก 93 คน รวม 142 คน ขณะนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนโรคโดยศูนย์ควบคุมโรค

ประเด็นข่าว

และจังหวัด เบื้องต้นได้ปิดด่านสะเดา 7 วัน และต้องมั่นใจก่อนจึงค่อยเปิดด่านอีกครั้ง

4.มาตรการนำคนไทยกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, thebangkokinsight, nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook

-ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ชี้แจงว่า มีคนไทยเข้ามาทางด่านภาคใต้แล้ว 1,600 คน ขณะนี้ยังดูแลได้ดี และยังไม่มีการแสดงอาการ และยังมีคนไทยอีกหลายพันคนที่ลงทะเบียนเข้าไทย แต่ทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ และลงทะเบียนก่อน เพื่อจัดหาสถานที่กักกันของรัฐ ซึ่งทั้ง 3 ด่านใหญ่ในภาคใต้ รองรับได้ 350 คน/วัน ขณะที่ ก.การต่างประเทศแจ้งว่ามีอีกหลายคนที่พักอยู่ในมาเลเซีย หากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งสถานทูตเพื่อส่งของยังชีพให้ รวมถึงการอาศัยในมาเลเซียช่วงนี้แบบผิดกฎหมาย สถานทูตได้คุยกับทางการมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือ

5.เพิ่มประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี สธ. ประกาศให้มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และพม่า เป็นท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด 19 ว่า เพื่อให้สามารถใช้กฎหมายความมั่นคงในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดได้ เนื่องจาก 5 ประเทศนี้ยังมีการติดต่อกับไทย จึงต้องมีการประกาศเพื่อให้สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายเข้าไปดูแลได้

6.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยรักษาโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย, สวท.

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจง กรณีมีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า หน่วยงานด้านอาหารและยาของประเทศจีน ได้อนุมัติให้ยาจีนชื่อ "เหลียนฮัวซิงเหวินแคปซูล" มีข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในชื่อ "เหลียนฮัวซิงเหวินแคปซูล" มีสรรพคุณช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด และสรรพคุณที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมคือ ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ โดยให้จำหน่ายเฉพาะในร้านขายยาและสถานพยาบาลเท่านั้น ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้า คือ บ.เอนเวย์ กรุ๊ป จำกัด อนุญาตให้นำเข้าผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านทางสื่อออนไลน์ และห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้บริโภคสั่งซื้อมาใช้เสี่ยงต่อการได้รับผลิตภัณฑ์ปลอมและไม่ได้คุณภาพ และอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

7.ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์ในไทยเพียงพอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, mcot

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ไทยไม่ขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์ ที่ผ่านมาได้นำเข้าแล้ว 5 ครั้ง รวม 187,000 เม็ด ใช้ในผู้ป่วยแล้ว 682 ราย เหลือที่หน่วยบริการอีก 30,000 เม็ด และยังมียาคงคลังอีกกว่า 100,000 เม็ด นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดหาเพิ่มเติม โดยสั่งซื้อจากญี่ปุ่น 100,000 เม็ด และจีน 200,000 เม็ด สำหรับยอดผู้ป่วยที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะเมื่อจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับคนไข้เร็วขึ้น การจัดการเชื้อโควิด 19 ในตัวคนไข้จะเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรายงานที่มีผู้ป่วยที่หายดีแล้วกลับบ้านเป็นจำนวนมาก รวมถึงขณะนี้มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจเชื้อได้ค่อนข้างเร็ว ดังนั้นจึงตรวจเร็ว ยิ่งรักษาเร็ว ทำให้ควบคุมโรคเร็วไปด้วย

8.เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, kapook, brandbuffe, ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, ผู้จัดการ, ประชาชาติ

-ไปรษณีย์ไทย ชี้แจง มีเจ้าหน้าที่ปณ.ป.ตอง 1 ราย ติดโควิด 19 เป็นคนคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ ไม่ได้ให้บริการลูกค้า ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ กักตัวครบกำหนดแล้วมาทำงาน ล่าสุดปิดสาขา 1 วัน เพื่อฆ่าเชื้อ พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกักตัว 14 วัน

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เผย วันที่ 27 เม.ย.นี้ นายกฯ จะประชุมศบค.เพื่อสรุปว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ หากที่ประชุมเห็นสมควรต่ออายุจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. วันที่ 28 เม.ย. โดยในความเห็นของหน่วยงานด้านความมั่นคง มองว่าสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยจึงน่าจะต่อขยายเวลาออกไปอีก แต่จะมีการหารือร่วมกับสภากาชาดฯ เกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด), เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, ประชาไท, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, sanook, thestandard, js100, 77khaoded, thebangkokinsight, nationtv, newstv, one31, workpoint, thaipbs, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการปรับลดด่านเคอร์ฟิวจะมีผลต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ ว่า ตำรวจจะมีสายตรวจออกไปในพื้นที่ ตามชุมชน และตรงไปบ้านที่ได้รับแจ้งเบาะแส เบื้องต้น หากพบการกระทำผิดจะพยายามแจ้งเตือน แต่หากเล่นการพนันต้องจับกุมดำเนินคดีทันที ส่วนกรณีที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่หลังประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการรถสาธารณะ ยอมรับว่าเป็นห่วง ต้องขออย่าว่า การออกไปข้างนอกมีความสุ่มเสี่ยง ดังนั้น ทุกคนต้องปฏิบัติเช่นเดิม คือ สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนตัวเอง ออกนอกบ้านเฉพาะจำเป็น ขณะที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องยึดแนวทางการโดยสารที่ไม่ให้แออัด ห้ามพูดคุยกันบนรถสาธารณะ ส่วนการเดินทางระหว่างจังหวัด ต้องแล้วแต่พื้นที่ เพราะ ศบค. มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ ใช้สถิติในจังหวัดเพื่อออกกฎเกณฑ์ของแต่ละจังหวัด แต่ย้ำว่าห้ามเดินทางช่วงเคอร์ฟิวทั่วประเทศ สำหรับผลการตรวจเชิงรุกในชุมชน (Active Case Finding) เขตบางเขนและเขตคลองเตย โดย สปค. ตั้งแต่ 15-22 เม.ย. ตรวจไปทั้งหมด 1,876 ราย พบผู้ป่วย

ประเด็นข่าว

เพียง 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา ระบุ กรณีกรมพิจารณาตั้งบสธารณสุขและบัตรทอง แบ่งการตั้งบสธารณสุข แก่สถานการณไวรัลโควิด-19 ระบุว่า วิธีคิดผิดเพี้ยน สอดตกโดยสิ้นเชิง เพราะทุกรพ.กำลังทำงานหนัก มีรายจ่ายมากมาย ควรได้รับการสนับสนุนมากกว่า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โลกวันนี้

-สสส. ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต ผลิตนิทาน 3 เรื่อง ให้พ่อแม่สร้างเกราะป้องกันเด็กเล็กจากโควิด 19 ได้แก่ 1.ล้างมือกันเถอะ 2.อาบสบู่กับสบู่ฆ่าโควิด 19 และ 3.อึ้งอึ้งคังคัง อยู่บ้าน...ต้านโควิด จำนวน 70,000 เล่ม เพื่อส่งมอบแก่เด็กเล็กผ่านเครือข่ายชุมชนปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน และ อสม. ทั่วประเทศ นำร่องส่งมอบในพื้นที่ สสจ.ยโสธร ผ่าน อสม. 3,500 เล่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-กรมศุลกากร ประกาศยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการ, mcot, workpointnews

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตรวจห้องแล็บนิติวิทยาศาสตร์ หลังปรับปรุงเป็นแล็บตรวจหาเชื้อโควิด 19 ป้องกัน จนท.-นักโทษติดเชื้อ สร้างความมั่นใจให้ญาติ จนท. และนักโทษ เริ่ม 23 เม.ย. คัดกรองจนท.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (บ้านบางนา) และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. (23 เม.ย.) พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,454 ราย รักษาหายเพิ่ม 15 ราย รวมรักษาหายสะสม 1,298 ราย ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวม 22 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอด ผู้ป่วยใหม่รายวันในพื้นที่ กทม. ลดลงอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี เปิดตัวห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ตรวจหาเชื้อโควิด 19 รัผลใน 24 ชั่วโมง ชีตความสามารถสูงสุด รองรับวันละ 1,000 ราย ผู้มีความเสี่ยงตรวจฟรี หากตรวจเองจ่ายประมาณ 3 พันบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-เจ้าอาวาสวัดน้ำตก อ.หลังสวน จ.ชุมพร ปลุกพืชสมุนไพรหลายชนิดในวัด คิดค้นสูตรยาสมุนไพรเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19 ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร ลูกใต้ใบ พลุควา หนุมานประสานกาย เหงือกปลาหมอ มีสรรพคุณทำให้อวัยวะภายใน ทั้ง ปอด ตับ ไต หัวใจ มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สามารถต่อต้านเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี นำไปผลิตใส่แคปซูลภายใต้การดูแลของสมาคมหมอยาพื้นบ้าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ให้บริการทั้งชาวบ้านใกล้เคียงวัด ส่วนผู้ที่อยู่ไกลจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ฟรี

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, MCOT, sanook, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์ ผู้จัดการ, js100, newstv)

-สหประชาชาติ เตือนว่า นอกจากโรคระบาดใหญ่ จำนวนคนขาดสารอาหารขั้นรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เป็นกว่า 200 ล้านคนในปีนี้

-mujiประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งการผลิต พัฒนา และการเข้าถึงยา วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทุกประเทศอย่างเท่าเทียม เพื่อรับมือโควิด 19

-WHO เตือน ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกจะเริ่มชะลอตัวลง แต่ในภูมิภาคแอฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ กลับมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

-สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนามคำสั่งยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนให้เข้มงวดขึ้นอีกขั้น มีผลบังคับใช้อย่างน้อย 60 วัน ด้านรัฐมิสซูรียื่นฟ้องร้องรัฐบาลจีนเรื่องการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ก่อความเสียหายแก่เศรษฐกิจ ส่วนสวนสัตว์บรองซ์ ในนิวยอร์ก พบเชื้อ-สิงโตอีก 7 ตัว มีเชื้อโควิด 19 คาดว่าติดจากคนดูแล และยังพบแมว 2 ตัวติดเชื้อโควิด 19

-ออสเตรเลีย รัฐบาลแถลงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ กลุ่มจี 20 รวมถึงจีน และอินโดนีเซีย เร่งยุติธุรกิจตลาดสดค้าเนื้อสัตว์และตลาดสดค้าปลา ที่มีการจำหน่ายสัตว์ป่าเป็นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใหม่

-สิงคโปร์ ขยายเวลาล็อกดาวน์ถึงวันที่ 1 มิ.ย. หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1,016 ราย ในรอบ 1 วัน เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานในหอพักแรงงานต่างชาติ ยอดติดเชื้อสะสม 10,141 ราย เสียชีวิต 11 ราย

-อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 283 ราย ยอดสะสมเพิ่มเป็น 7,418 ราย และมีผู้เสียชีวิตอีก 19 ราย ยอดรวม 635 ราย ยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ประธานาธิบดีประกาศมาตรการห้ามประชาชนเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อฉลองวันอีดีลฟีตรี หลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน

-ไต้หวัน รัฐมนตรีกลาโหม ขอลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 บนเรือลำหนึ่งของกองทัพเรือที่เดินทางเยือนเกาะในแปซิฟิกเมื่อเดือนที่แล้ว

-เยอรมนี ทุกรัฐออกกฎหมายให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันเชื้อ พร้อมเริ่มทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในมนุษย์ มีอาสาสมัครที่สุขภาพดีราว 200 คน อายุระหว่าง 18-55 ปี เข้าร่วมการทดสอบ

-เวียดนาม กรุงฮานอย ยกเลิกมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตั้งแต่ 23 เม.ย. แต่ใน 2 เขตของเมืองซึ่งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการระบาดของโควิด 19

ประเด็นข่าว

ยังต้องดำเนินการรักษาระยะห่างทางสังคมไปจนถึง 30 เม.ย.

-**อินเดีย** มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 29 ราย รวมเป็น 681 ราย และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 922 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 21,393 ราย ส่วนมาตรการปิดเมืองมีผลถึงวันที่ 3 พ.ค. นี้

-**ญี่ปุ่น** ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เรียกร้องให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในประชากรเพิ่ม ล่าสุดดำเนินการตรวจหาเชื้อไปแล้ว 130,000 ราย แต่ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำ เมื่อเทียบกับหลายประเทศ

-**ลาว** แดง ไม่พบผู้ป่วยโควิด 19 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 ยอดคงเดิม 19 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้ว 4 ราย

-**ฟิลิปปินส์** แดง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 271 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 6,981 ราย เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในสัปดาห์นี้

-**จีน** ทีมนักวิจัย ม.เจ้อเจียง เผยผลการทดลองล่าสุด พบโควิด 19 กลายพันธุ์แล้วมากกว่า 30 สายพันธุ์ และ 19 สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน

-**ฝรั่งเศส** ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 544 คน รวมทั่วประเทศเป็น 21,340 คน สูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโล

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,636,933 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 184,182 ราย และรักษาหายแล้ว 717,444 ราย สหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย ยอดสะสม 848,735 ราย (เสียชีวิตรวม 47,663 ราย) สเปน ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสม 208,389 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) อิตาลี ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสม 187,327 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) ฝรั่งเศส ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสม 159,877 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) เยอรมนี ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสม 150,648 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม)

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว

-เสนอว่า ไม่อยากให้คนไทยหลงระเหิงกับตัวเลขที่ศบค. แดง เนื่องจากจำนวนการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศยังไม่มาก เพราะมีการกีดกันการนำเข้าชุดตรวจ Rapid Test จากบ.ยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง โดยอ้างเบี่ยงเบนเป็นผู้ผลิตชุดตรวจโควิดแบบ PCR ทำให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยงมีข้อจำกัดและใช้เวลานาน นอกจากนี้ มีเสียงสะท้อนจากแพทย์รพ.ต่างจังหวัดหลายแห่งที่ต้องการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่าย แต่ติดปัญหาการขอรหัสจากสสจ. ทำให้บางพื้นที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ น้อยหรือไม่มีเลย ต้องฝากให้นายกฯ ในฐานะหัวหน้า ศบค. พึงเสียงจากแพทย์ต่างจังหวัดบ้าง อาจทำให้สถานการณ์โควิดในไทยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอว่า มีหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ว่าสถานการณ์บรรเทาแล้ว แต่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย มองว่า ความเป็นไปได้ที่การพบผู้ติดเชื้อน้อยหรือลดลง เป็นเพราะการตรวจหาเชื้อทำได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากชุดตรวจมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัดแต่ทั่วโลกมีความต้องการเหมือนกัน รวมทั้งการใช้ชุดตรวจต้องอาศัยขีดความสามารถด้านอื่นด้วย โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุข เพื่อเก็บตัวอย่าง แผลผลการตรวจ และสื่อสารผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนป้องกันระดับประเทศ เอทีบีจึงเรียกร้องให้องค์การพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และเตือนว่า การขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการเร่งตรวจหาผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่มีเชื้อที่ไม่แสดงอาการ จะมีผลต่อการควบคุมการระบาด รวมทั้งการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ และจะเป็นโอกาสให้เชื้อไวรัสกลับมาระบาดอย่างรวดเร็วได้ในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว

-เสนอว่า ไม่เห็นด้วยกรณีนายกฯ สั่งตั้งกองทุนบัตรทองไปใส่งบกลาง 2,400 ล้านบาท แทนที่จะเพิ่มงบเพื่อให้ดูแลสุขภาพประชาชนเป็นพิเศษ และเหตุใด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. จึงยินยอมให้ ก.การคลังดึงเงินจากกองทุนบัตรทองไปใส่งบกลางโดยไม่สอบถามความเห็นประชาชนก่อน ขอให้ทบทวนคืนเงิน 2,400 ล้านบาทให้กองทุนบัตรทองอย่างเดิม

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวถึงการตัดสินใจของนายกฯ ในสัปดาห์หน้า ในการรับมือกับโรคโควิด 19 ว่าจะใช้มาตรการเข้มข้นต่อไปอีกหนึ่งเดือนทั่วประเทศ หรือจะมีการผ่อนคลายบางกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากไปกว่าเดิม ต้องคำนึงให้มาก ว่าสิ่งที่ตามมาต้องไม่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศกลับมาสูงขึ้นอีก ไม่เช่นนั้นทั้งหมดที่ทำกันมารวมเดือนอาจสูญเปล่า

สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ ร้อยเรื่องเล่า

-กล่าวว่า เราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติจากไวรัสโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันข่าวสารที่ทำให้สังคมเกิดความสับสนแปลกแยกทั้งในท หนึ่งสื่อพิมพ์และทางสื่อออนไลน์ ด้วยการมีวิจารณ์และกรณีสติไตร่ตรอง

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ ประเด็นลึก

-กล่าวว่า วันที่ 30 เม.ย.จะเป็นวันครบกำหนดการประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีข่าวว่าจะมีหลายสิบจังหวัดอาจได้รับการปลดล็อก หรือห้างร้าน ธุรกิจขนาดใหญ่เตรียมเปิดทำการ แต่ยังไม่มีการขอรุณใดๆ ต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุม ครม. และ ศบค.เท่านั้น ล่าสุดมีสัญญาณจากฝ่ายความมั่นคงเห็นควรให้ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไป เพราะสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย ส่วนมาตรการผ่อนปรนต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุม ครม.ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอคำแนะนำจากกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับมาตรการสร้างความปลอดภัยจากโควิด 19 ในการจัดโรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ชาย ผู้บริโภคอาหาร ผู้ขนส่งอาหาร และผู้บริโภค

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-กล่าวว่า ผลพวงโควิด 19 กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม การทยอยปิดกิจการ คนตกงาน ไร้เงิน รอคิวรับแจกของ แจกเงินยังชีพ การรวมตัวประท้วงมาตรการรัฐช่วยเหลือเพราะเข้าไม่ถึงสิทธิ เลวร้ายสุดคือ สถิติการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น ต้องทำโมเดลรับมือ

งบบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, nontv, one31, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, tnn, thestandard, ฐานเศรษฐกิจ, workpointnews, isaranews, ไอเอ็นเอ็น, nationweekend, js100, newstv, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 9, Thaibbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า การโอนงบประมาณ 2,400 ล้านบาท ของสปสช. เป็นการบริหารงบประมาณของสำนักงานงบบัตรทอง ไม่ได้กระทบกับสิทธิบัตรทองแต่อย่างใด

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่บรรจุใหม่ ว่า พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 46(2) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร รัฐบาลได้นำงบค่าใช้จ่ายรายหัวส่วนนี้มาใช้เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการบรรจุใหม่ 45,684 ตำแหน่ง เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด 19 ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุน สธ.และ สปสช. โดยจัดสรรงบกลางปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 1,233 ล้านบาท และรอบ 2 จำนวน 5,488 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นของ สปสช. 3,260 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบกลางเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุด PPE 1,551 ล้านบาท และยังเตรียมไว้สนับสนุนอีกกว่า 45,000 ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดบริการประชาชนให้กับ สธ.และ สปสช.อย่างต่อเนื่องทุกปี หากงบประมาณที่ใช้ในการบริการประชาชนไม่เพียงพอ ก็พร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เพจgossip สาสุข

-โพสต์ข้อความว่า ปลัด สธ. ยอมรับว่า ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งใจโยกงบบัตรทอง 2,400 ล้านบาท เพื่อไปอุดหนุนชรก.บรรจุใหม่ โดยในงบบัตรทองมีส่วนที่เป็นค่าแรงสามารถดึงไปจ่ายเงินเดือนได้ ซึ่งสิ่งที่สธ.ต้องจัดการให้ชัด คือ 1.ต้องตอบให้ได้ว่าที่ไปพูดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ว่าเงินบำรุงและเงินเหลือเพียงพอที่จะบรรจุชรก.ใหม่ แล้วทำไมถึงเวลาจริงเงินกลับไม่พอ ต้องมาเอาเงินกองทุนบัตรทอง 2.ต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดว่า 2,400 ล้านบาท จะดึงจากส่วนไหน ใช้บรรจุข้าราชการอย่างไร จะจ่ายเงินเดือนได้กี่คน และเพียงพอแล้วหรือยัง 3.สธ. และสำนักงานฯ ต้องแจกแจงตัวเลขให้ชัดว่า เงินที่หายไปจากกองทุนบัตรทอง 2,400 ล้านบาท จะไม่กระทบกับค่าแรงบุคลากรเดิม ไม่กระทบกับรพ.และประชาชน 4.ต้องตอบคำถามจากหลายรพ.ให้ได้ด้วยว่า งบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่ไปถึงรพ. และหลายรพ.ต้องออกเงินไป ซึ่งต้องโยกเงินกองทุนบัตรทองมาใช้ก่อนหน้านี้นี้ หายไปไหน และบริหารจัดการอย่างไรจึงไปไม่ถึง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาไทย, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, mcot, sanook, newstv, kapook, waymagazine, nontv, bangkokinsight, isaranews

-กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นจดหมายคัดค้านการตั้งบัตรทองและงบสาธารณสุข ถึงนายกฯ ให้เหตุผลว่า 1.งบบัตรทอง 2,400 ล้านบาท ถือเป็นงบกองทุนรักษาพยาบาลในลักษณะรายจ่ายประจำที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักการสำคัญที่จะไม่นำงบประมาณรายจ่ายส่วนนี้ไปจัดทำร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย ขณะที่งบประมาณ สธ. 938.4 ล้านบาท เป็นงบลงทุนซ่อม-สร้างอาคาร ห้องพักรักษาผู้ป่วย ห้องพักรักษาผู้ป่วยที่ในรพ.ต่างจังหวัด หากดึงงบประมาณส่วนนี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อรพ.ทั่วประเทศ 2.ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 ประชาชนมารับการรักษาพยาบาลน้อยลง เพราะได้รับคำแนะนำให้ชะลอการเข้ารับการรักษาพยาบาล หากงบประมาณด้านรักษาพยาบาลถูกปรับลดลง จะสร้างภาระด้านการเงิน เพิ่มภาระการบริหารจัดการภายใน ส่งผลต่อภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลประชาชนในภาพรวม

โรคไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก**สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด**

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อเข้าหน้าฝนจะมีโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก การวินิจฉัยในช่วงนี้อาจต้องคิดว่าผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการสงสัยไข้เลือดออกก่อนสงสัยโรคโควิด และสงสัยด้วยความเหมาะสม หากสงสัยมีประวัติเสี่ยงโควิดต้องส่งสารคัดหลั่งไปตรวจ ถ้าสงสัยไข้เลือดออกต้องเจาะเลือดวิเคราะห์ ซึ่งโอกาสเป็นทั้งสองโรคมิเป็นไปได้บ่อย ส่วนประชาชนต้องให้ความร่วมมือ ใช้โอกาสอยู่บ้านหยุดเชื้อ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยงต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมอง 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน

ปิดเทอมเด็กเสี่ยงโรคอ้วน**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชนออนไลน์, MCOT, JS100**

-นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาดตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย ช่วงปิดเทอม เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์เกิน 2 ชม.ต่อวัน มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายน้อยลง กินอาหารจำพวกขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม อาหารจานด่วน ที่มีคุณค่าทางอาหารไม่มากแต่ให้พลังงานสูง ทำให้เสี่ยงขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและยังส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรดูแลจัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพลด หวาน มัน เค็ม เน้นเพิ่มผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้ออาหาร เพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค เป็นต้น